



+Ngày 1 tháng 7, 2024

Anh Chị Em thân mến trong Chúa Kitô,

Bình an cho anh chị em!

Hôm nay đánh dấu cột mốc lịch sử trong Tổng Giáo phận Seattle khi chúng ta bắt đầu giai đoạn thực hiện nỗ lực lập kế hoạch mục vụ chiến lược Đối Tác Trong Tin Mừng. Nỗ lực này được dự kiến để tái tổ chức cơ cấu giáo xứ, để có thể sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực của mình – con người, cơ sở hạ tầng, tài chính, và hơn thế nữa – để đạt được tốt hơn sứ mạng Công giáo của chúng ta. Hãy tưởng tượng một Giáo hội Công giáo lớn mạnh, đón tiếp nhiều người trẻ, đến gặp gỡ những anh chị em vùng ngoại biên, chăm sóc môi trường và cùng nhau quy tụ với tư cách dân của Thiên Chúa trong buổi thờ phượng đầy đức tin, tập trung vào việc cử hành Bí tích Thánh Thể. Đó là viễn ảnh của Giáo hội địa phương.

Tôi đã đi vòng quanh Tổng Giáo phận Seattle trong năm năm qua, và có nhiều người thắc mắc về sứ mạng của Giáo hội, đây thực sự là trọng tâm của nỗ lực này. Là người Công giáo, sứ mạng của chúng ta là giúp mọi người gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, đồng hành với tha nhân trên hành trình đức tin và để làm chứng sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Đặt Chúa Kitô lên hàng đầu, làm tăng trưởng sự thân mật và mối tương quan với Đức Kitô, chúng ta sẽ trở nên môn đệ của Người. Trong phép rửa, Đức Kitô chia sẻ sự sống và sứ mạng của Người cho chúng ta. Mục tiêu cuối cùng của chương trình Đối Tác Trong Tin Mừng là sống đức tin của chúng ta, và tiếp tục sứ mạng của Đức Kitô trong thế giới. Đây là lý do tại sao Giáo hội Công giáo tồn tại trên thế giới, và lý do tại sao chúng ta bắt đầu chương trình Đối Tác Trong Tin Mừng tại miền Tây Washington.

Như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói, chúng ta phải nhận ra các dấu chỉ thời đại và điều chỉnh. Chúng ta không còn sống trong thời điểm khi mọi người đi bộ đến dự Thánh lễ. Chúng ta không còn sống trong thời điểm khi giáo xứ địa phương là trung tâm của mọi cuộc tụ họp cộng đồng. Các chủng viện không còn tràn ngập các lớp truyền chức mỗi năm. Trong khi có nhiều giáo xứ đang phát triển và các cộng đồng có sự tham gia rất cao, thì chúng ta cũng nhìn thấy sự suy giảm dần trong các khía cạnh của đời sống giáo xứ, bao gồm nhiều bạn trẻ rời bỏ việc thực hành đức tin và các gia đình không còn tham dự Thánh lễ như họ đã từng làm.

Như tôi đã đề cập trên đây, tình trạng hiện tại không thể thắp sáng thế giới bằng tình yêu Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta cần phải can đảm. Chúng ta cần phải táo bạo. Chúng ta cần phải hành động – nhưng không phải tự mình hành động. Mọi sự chúng ta làm phải bám rễ trong Chúa Giêsu, được hướng dẫn bởi sự gọi hứng của Chúa Thánh Thần, và trong tinh thần thực hiện ý muốn của Chúa Cha.

Chúng ta tập trung vào kế hoạch Đối Tác Trong Tin Mừng trong vòng hai năm, trong suốt một năm rưỡi vừa qua tham khảo ý kiến với anh chị em. Sự tham gia của anh chị em rất quan trọng trong nỗ lực này, và một lần nữa tôi cảm ơn anh chị em vì sự hiểu biết sâu sắc và những lời khuyên chu đáo của anh chị em. Do những phản hồi của anh chị em và các phản hồi của nhiều người trong toàn tổng giáo phận, chúng tôi đã làm nhiều cuộc điều chỉnh đối với các gia đình giáo xứ. Các gia đình giáo xứ đang bắt đầu hôm nay phản ánh những phản hồi đó, điều mà tôi tin là đã đưa chúng ta đi đúng hướng – một con đường được hình thành thông qua sự tham vấn, cầu nguyện và phân định.

Và, chúng tôi vẫn phải tiếp tục lắng nghe. Lắng nghe những ngày này là một thách thức lớn khi chúng tôi bị tấn công bởi nhiều thông tin, bị cuốn vào cuộc chiến giành sự chú ý và vào vòng xoáy của cuộc sống hàng ngày. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn phải dành thời gian để lắng nghe trong tinh thần cầu nguyện với nhau và cùng nhau, để đi đến chỗ mà Chúa Thánh Thần đang kêu gọi chúng ta. Chúng tôi phải dành thời gian trong tĩnh lặng, hồi tâm trên Lời Chúa. Phát triển mối tương quan cá nhân với Chúa Giêsu Kitô là nền tảng của nỗ lực này. Không có mối tương quan cá nhân sống động và liên tục với Người, làm sao chúng ta có thể dẫn dắt người khác đến với Chúa?

Việc lắng nghe cũng bao gồm việc mở rộng số người tham gia vào đời sống giáo xứ và quá trình ra quyết định. Chúng ta đang sống trong thời đại của giáo dân. Đây là lúc để nhận ra nhiều ân huệ Chúa Thánh Thần hiện diện nơi mỗi thành viên trong Giáo hội, kêu gọi cũng như trao quyền cho mỗi thành viên, sử dụng các ân huệ đó xây dựng Nhiệm thể Chúa Kitô, tức là Giáo hội.

Đời sống Giáo hội luôn phản ánh mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu Kitô. Giống như sự chết và phục sinh của Chúa chúng ta, Đối Tác Trong Tin Mừng, và các gia đình giáo xứ mới, tượng trưng cho sự chết và sống lại có thể mang lại niềm hy vọng lớn lao cho một tương lai tốt hơn, khi chúng ta ngày càng bám chặt hơn vào sự sống của Chúa Phục sinh.

Anh chị em thân mến, thật vinh dự được cùng với anh chị em bước vào chương mới này trong Tổng Giáo phận Seattle. Chương này tràn đầy hy vọng và có khả năng sáng tạo lớn lao. Nó sẽ là thời gian điều hướng những khởi đầu mới và chào đón anh chị em chúng ta vào một cách thức mới để trở thành Giáo hội. Không có “giáo xứ của tôi và giáo xứ của bạn,” thay vào đó, “gia đình giáo xứ của chúng ta.” Đây là thời gian cho chúng ta mang lấy ơn gọi của mình để đồng trách nhiệm và để chăm sóc Giáo hội mà chúng ta yêu mến. Chúng ta cùng nhau hành động thực sự, và xây dựng tương lai như một Giáo hội Công giáo tại đây trong miền Tây Washington này.

Xin cảm ơn anh chị em đã tham gia vào nỗ lực lịch sử, tập trung vào sứ mạng của chương trình Đối Tác Trong Tin Mừng. Xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho hạt giống chúng ta gieo trồng hôm nay lớn lên trở thành một tương lai tràn đầy đức tin vững mạnh cho dân Thiên Chúa thuộc Tổng Giáo phận Seattle. Xin biết rằng tôi luôn cầu nguyện cho anh chị em, và tôi xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi. Thân ái và trân trọng,

Trong trái tim Chúa Kitô,



+ Paul D. Etienne, DD, STL

Tổng Giám mục Seattle